



Khởi công KCN Hoà Nội tại huyện Phù Cát (Bình Định)

Ảnh: ST

## Cách làm mới ở Chi cục Thuế Phù Cát

 **THẾ HÀ**

**Đ**ể hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2010, Chi cục Thuế Phù Cát đã dồn sức tập trung công tác quản lý chống thất thu về hộ, về doanh số và quản lý sâu sát từng địa bàn; đồng thời, thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra đối tượng nộp thuế, nhằm thu đúng - thu đủ - thu kịp thời vào NSNN. Trên cơ sở rà soát, đánh giá phân tích kết quả thực hiện từng khoản thu, sắc thuế hàng tháng, cơ quan thuế xác định các nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng, qua đó, đề ra các biện pháp cụ thể để quản lý tốt nguồn thu. Để bảo đảm công bằng dân chủ trong việc nộp thuế, Chi cục Thuế Phù Cát tiến hành phân loại theo loại hình doanh nghiệp, quy mô kinh doanh, nhằm giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế sát với thực tế kinh doanh. Tổ chức kiểm tra ngay các doanh nghiệp có số thuế GTGT phát sinh âm liên tục trên 3 tháng, nhưng không đề nghị hoàn thuế; hoặc những doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng số thuế phải nộp không tương xứng; hay kê khai lỗ liên tục, nợ thuế kéo dài, nhưng vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc khai thuế của các tổ chức, cá nhân, đảm bảo 100% người nộp thuế, nộp tờ khai

**Năm 2010, Chi cục Thuế huyện Phù Cát (Bình Định) được UBND huyện giao chỉ tiêu thu ngân sách 55,5 tỷ đồng; tăng 14,5 tỷ đồng so với dự toán mà Cục Thuế Bình Định giao, trong đó, thuế ngoài quốc doanh có số thu khá cao, hơn 17 tỷ đồng. Đây thực sự là một thách thức to lớn, không chỉ vì đó là con số dự toán mà huyện giao cho Chi cục Thuế cao nhất từ trước đến nay, mà còn là do Phù Cát là địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 12/11/2008 của Chính phủ, nên các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập được hưởng ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế cao hơn so với một số địa bàn khác.**

thuế đúng thời hạn; qua đó phát hiện và xử lý ngay các trường hợp kê khai thuế không đúng, không đủ số thuế phải nộp; thực hiện công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đúng trọng tâm, trọng điểm, nhằm chống thất thu thuế có hiệu quả. Chi cục Thuế Phù Cát cũng chủ động phối hợp với các ngành chức năng xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế như trốn thuế, gian lận thuế, chiếm

dụng tiền thuế GTGT, vi phạm về mua bán hoá đơn, chứng từ và các trường hợp cố tình kéo dài thời gian nộp thuế. Một yếu tố không kém phần quan trọng trong kế hoạch hành động của Phù Cát là tăng cường tuyên truyền, gặp gỡ đối thoại với người nộp thuế để giải đáp kịp thời những ý kiến chính đáng trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế; để người nộp thuế hiểu rõ và tự giác thực hiện tốt cơ chế tự tính- tự khai- tự nộp thuế vào NSNN.

Đối với nội bộ cơ quan thuế, hoạt động của bộ phận “một cửa” không ngừng được nâng cao chất lượng phục vụ, nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế, nhất là trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Theo đó, Chi cục Thuế yêu cầu mỗi cán bộ thuế phải tự biết điều chỉnh mình, phấn đấu tự đặt vai trò của mình “là bạn là người đồng hành”, để tư vấn giúp đỡ các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Một cách làm mới ở Chi cục Thuế Phù Cát là, cơ quan thuế giao nhiệm vụ cho từng đội thuế chịu trách nhiệm về sơ đồ của các cơ sở sản xuất kinh doanh và chủ hộ kinh doanh. Căn cứ vào sơ đồ đó, lãnh đạo Chi cục Thuế kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhằm chống sót hộ và ngăn chặn tình trạng “tiếp tay” cho các cơ sở sản xuất- kinh doanh “lách luật”, trong việc kê khai và nộp thuế không đúng với thực tế sản xuất- kinh doanh.

Ngoài ra, Chi cục Thuế Phù Cát đang mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế; thông qua trao đổi dữ liệu, liên kết các ứng dụng theo đúng quy định quản lý và vận hành của bộ máy quản lý thuế theo chức năng, đảm bảo hệ thống thông tin, dữ liệu thông suốt từ Chi cục Thuế đến các đội thuế, nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thuế ■